



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะนาเระ โทร.๐-๗๓๔๙-๑๔๒

ที่ ปน ๐๖๓๓/๔๖๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

ตามที่ คณะทำงานเด็กปฐมวัย อำเภอปะนาเระ ได้ดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) เรื่อง พัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในกิจกรรมจัดประกวด เด็กสุขภาพดี อำเภอปะนาเระ เพื่อการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเด็กปะนาเระ สมาร์ทคิดส์ IQดี ที่๑๐๔ ภายในปี๒๕๗๐ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอปะนาเระ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลปะนาเระ จำนวน ๓๔,๑๐๐ บาท นั้น

ในการนี้ คณะทำงานเด็กปฐมวัย อำเภอปะนาเระ ขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลปะนาเระต่อไป

๐-๗๓

(นางสาวอะหลัน มะมิง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต

(นายอนันต์ ชินตือระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

เป็นทราบ

เก็บรวบรวมข้อมูล/สรุป

โปรดสั่งการ.....

๑๗๒
14-9-๖๖

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P)
 เรื่อง พัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปิงปประมาณ ๒๕๖๖
 กิจกรรมจัดประกวด เด็กสุขภาพดี อำเภอปะนาเระ
 วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่คณะทำงานเด็กปฐมวัย อำเภอปะนาเระ ได้ดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) เรื่อง พัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ ในกิจกรรมจัดประกวด เด็กสุขภาพดี อำเภอปะนาเระ เพื่อการสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเด็กปะนาเระ สمارทคิดส์ IQดี ที่ ๑๐๔ ภายในปี๒๕๗๐ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ ได้รับบสนับสนุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลปะนาเระ จำนวน ๓๔,๑๐๐ บาท

กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๖ คน ประกอบด้วย เด็กนักเรียนศพด. คุณครูศพด. ผู้ปกครองเด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมายชาวบ้านทุกรพ.สต. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะนาเระ นายกอบต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมตามโครงการที่กำหนด คณะผู้ดำเนินโครงการได้จัดทำกิจกรรมดังนี้

จากการที่ อำเภอปะนาเระ มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) อำเภอปะนาเระ มีการกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนเรื่อง เด็กปะนาเระ ฉลาด มี IQ ดี ที่ ๑๐๔ โดยมีกิจกรรม การสร้างเสริมความรู้อนามัย การเจริญพันธุ์แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีระบบการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอดที่มีคุณภาพ และการดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ แบบบูรณาการทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะนาเระ ร่วมกับโรงพยาบาลปะนาเระ ได้จัดกิจกรรม มหกรรมประกวด Idol เด็ก สمارทคิดส์ อำเภอปะนาเระ สุขภาพดีทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการสมวัย โภชนาการดีสูงตีสมส่วน ไม่มีภาวะซีด ฟันดี ไม่มีผุ และวัคซีนครบ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. จัดประกวด เด็กสุขภาพดี อำเภอปะนาเระ

กิจกรรมประกวด Idol เด็ก สمارทคิดส์ อำเภอปะนาเระ โดยมีเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจาก ศพด. เข้ามาประกวดในระดับอำเภอ เด็กเข้าร่วมประกวด ผู้ชาย ๑๓ คน ผู้หญิง ๑๓ คน จำนวน ๑๓ ศพด.

และเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ๔๔ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน

เพื่อคัดเลือก Idol เด็ก สمارทคิดส์อำเภอปะนาเระ ผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน สรุปผลการประกวดดังนี้

รางวัล	ชาย	ศพด.	หญิง	ศพด.
ชนะเลิศ Super idol Smart kids	เด็กชายปณณวิชญ์ นิลมนีย์	ศพด.บ้านสวนหมาก		
ชนะเลิศ	เด็กชายกษิติส กาเซ็ง	ศพด.บ้านคลอง	เด็กหญิงปพิชญา ยอดจันทร์	ศพด.คอกกระปือ
รองชนะเลิศอันดับที่1	เด็กชายอรรชालาน เจ้สนิ	ศพด.เทศบาลตำบล ปะนาเระ	เด็กหญิงฐานิดา จักรวรรณา	ศพด.บ้านสวน หมาก
รองชนะเลิศอันดับที่2	เด็กชายฟาสมิ เวาะ ยอ	ศพด.บ้านบางมะรวด	เด็กหญิงสุณัฐธา ทองแดง	ศพด.อบต.ดอน
ชมเชย	เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนแก้ว	ศพด.อบต.ดอน	เด็กหญิงนุรโซเฟีย มะยิ	ศพด.บ้านเกาะ

ชมเชย	เด็กชายธีรภัทร์ ศรี สาคร	ศพด.บ้านปาลัส	เด็กหญิงอามีร์รา สื่อ แม่	ศพด.เฉลิมพระ เกียรติพ้อมิ่ง
-------	-----------------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------

๒. จัดบูธนิทรรศการ แสดงกิจกรรมภายใต้การดำเนินงาน EF : Executive Function (ทักษะสมองที่สำคัญของ
ลูกน้อย) ศพด.ละ ๑ บูธ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ บูธ บูธการแสดงเมนูอาหารเสริมธาตุเหล็กจากนักโภชนาการรพ.
ปะนาเระ ๑ บูธ และบูธการตรวจสุขภาพดี ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการสมวัย โภชนาการดีสูงดีมีส่วน ไม่มี
ภาวะซีด ฟันดีไม่มีผุ และวัดคลื่นครบ รวมทั้งสิ้น ๑๗ บูธ

มีการเปิดงาน โดย การแสดงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคาโต การแสดงชุดกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์
และการแสดงจากเด็กนักเรียนศพด.บางมะรวด ๑ ชุดการแสดง

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผลการดำเนินงานพบว่า กิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเด็ก ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนของรางวัลพิเศษให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน จากนายอำเภอปะนาเระ
หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน



บูท



